



ประเดิมสนามไปแล้วครับ สำหรับศึกลูกยางอาชีพสูงสุดของไทย “วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ลีก 2013” โดยในนัดเปิดสนาม “สาวแชมป์เก่า” ชัยโยเดนกิ-นครนนท์ ยังคงรักษาฟอร์มได้อย่างสมศักดิ์ศรี หลังเอาชนะ “ทีมน้องใหม่” ศรีสะเกษ วิชี ไปแบบสบาย ๆ 3-0 เซต เก็บ 3 คะแนนแรกได้สำเร็จ

ปิยะมาศ ทอຍจะโป๊ะ กับตันทีมศรีสะเกษ วิชี เผยว่า ทีมศรีสะเกษ ถึงแม้จะแพ้ในนัดแรกเนื่องจากน้อง ๆ ในทีมอาจยังมีการตื่นสนามอยู่บ้าง แต่ตอนนี้ถือว่าทีมมีความแข็งแกร่งขึ้นมาก รวมทั้งความพร้อมของร่างกายและรูปแบบการเล่นที่ตอนนี้ลงตัวมาก อีกทั้งเรายังเป็นหน้าใหม่ในรายการนี้ค่อนข้างไม่ค่อยพร้อมจะเล่นในเกมต่อไปให้ดีที่สุด

ในขณะที่ประเภทชาย “หนุ่มพลังชล” ชลบุรี วิชี ในฐานะแชมป์เก่า ประเดิมสนามได้ไม่สวยงาม หลังพ่ายให้กับ หนุ่มกรุงเก่า ไปแบบพลิกความคาดหมาย 1-3 เซต โดย “โค้ชยุ่น” มนต์ชัย ศุภจิรกุล ผู้ฝึกสอนมือดีของทีม เผยว่า ต้องยอมรับว่าในนัดแรกเราจบสกอร์ไม่ค่อยได้ ประกอบกับเสิร์ฟลูกเสียเองบ่อยครั้ง ในขณะที่เกมรับทั้งการบล็อกลูกและรับลูกยังทำได้ไม่ดีต้องรีบแก้ไขโดยด่วน ความพ่ายแพ้ในนัดนี้บ่งบอกได้ว่าทุกทีมในฤดูกาลนี้มีฝีมือใกล้เคียงกันทุกทีม อย่างไรก็ตาม ในเกมต่อไปที่เราจะเปิดบ้านรับ เมืองชัยภูมิ จะต้องเก็บ 3 แต้มแรกให้ได้

มาที่ความเคลื่อนไหวของสาว สุพรรณิ-นครศรี รองแชมป์เก่า ที่ประเดิมสนามพ่าย ออยุธยา

A.T.C.C ไปแบบขาดลอย 3-0 เซต ล่าสุดได้กำลังทำการเจรจากับ สวนสุนันทา วิชี เพื่อซื้อตัว 2 ผู้เล่นใหม่ ที่กำลังจะหมดสัญญากับทางสโมสรเดิม ในวันที่ 10 พ.ย. เพื่อมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีม โดย นิพนธ์ แจ่มแจ่ม กุณชื้อสุพรรณิ-นครศรี เปิดเผยว่า

วันที่ 11 พ.ย. มีดังนี้ ประเภทชาย ที่ยิมสถาบันการพลศึกษา จ.อุดรธานี อุดรธานี พบ สวนดุสิต เวลา 15.00 น., ที่ยิมสนามกีฬากลาง จ.เชียงใหม่ คอสโม-เชียงใหม่ วิชี พบ นครราชสีมา เวลา 16.00 น. เซียร์ทีมวอลเลย์บอลไทยลีกกันไปแล้วอย่า

คิตตบไทยลีกระอุพลิกโผสนุก ทีมชายหาดสุตึก ม.เอเชีย



ลิ้มส่งแรงใจไปช่วยเซียร์ทีมลูกยางชายหาดไทยที่เตรียมลุยศึก “วอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยเอเชีย ครั้งที่ 2” ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันที่บริเวณชายหาด โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 27-30 พ.ย.นี้

สำหรับศึกครั้งนี้

เนื่องจากปีที่แล้วเราได้ตั้งเป้าไว้คือ 1 ใน 4 และจบด้วยอันดับที่ 2 ในปีนี้เราจึงขยับเป้าหมายของทีมขึ้นมาเป็น 1 ใน 3 เราก็คงพร้อมจะสู้เต็มที่แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าจะได้เจอคู่แข่งอย่างไร ถึงแม้ว่าเราจะประเดิมนัดแรกได้ไม่สวยงามแต่ยังมีใจว่านักตบทุกคนในทีมมีความตั้งใจในการแข่งขันทุก ๆ นัดแน่นอน

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันสัปดาห์ที่สองใน

ไทยจะส่งนักกีฬา ในประเภทหญิงได้แก่ ทีมไทย 1 “เอ” วรภัสสร รดารรงค์ และ “ส้ม” ธนรัศมีฐา อุดมฉวี (มรภ.วไลยอลงกรณ์), ไทย 2 ประทีป คำบุตร กับ สุพัตรา เจือจาง, ไทย 3 ราไพพพฤทธิ์ นุ่มวงศ์ กับ ขนิษฐา หงส์ศักดิ์ และคู่หูชุดแชมป์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยล่าสุด จาก ม.มหาสารคาม ปรียาภรณ์ รักแม่ และ สิรินันท์ รักแม่, ประเภทชาย ทีมไทย 1 สิทธิชัย สังข์โชติ และ ประทีป สุโขโต (สพล.



สุโขทัย) ทีมไทย 2 ธีรภัทร โพธิ์เหลือง (ทีมชาติ) และ กุเบศร์ เกษฎาพงศ์ (ม.รามคำแหง)

“โค้ชเพชร” เพชรราช พุฒซ้อน ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทย เผยว่า การแข่งขันรายการนี้จะมีนักตบจากทั่วเอเชียกว่า 30 ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน โดยในครั้งที่ผ่านมา ที่ประเทศจีน คู่ของ วรภัสสร และ ธนรัศมีฐา สามารถคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ แต่ในครั้งนี้อาจจะประมาท จีน ซึ่งเป็นคู่แข่งที่สำคัญไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ตั้งเป้าไว้ว่าทีมไทย 1 จะสามารถคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งมาครองได้ ส่วนทีมไทย 2 ในขณะนี้ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องน่าจะติดอันดับ 1 ใน 4 ได้ไม่ยากนัก ในขณะที่ทีมไทย 3 คู่น้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาจากเยาวชนก็น่าจะเข้าถึงรอบ 8 ทีมสุดท้ายได้เช่นกัน

ศึกลูกยางไทยลีกในปีนี้เป็นขึ้นอย่างสุดมันแบบที่ว่าพลิกความคาดหมายไปหลายคู่ บอกได้เลยว่าหนทางไปสู่ตำแหน่งแชมป์ลีกสูงสุดของไทยในฤดูกาลนี้ไม่ได้คว่ำมาครองกันง่าย ๆ แน่นนอน ในขณะที่ลูกยางชายหาดไทยจะคว้าเหรียญได้หรือไม่ช่วยกันลุ้นได้ที่หาดชะอำครับ.

พิจิตร ภาณุจกุล
mdlysport@gmail.com